

ที่ อว ๐๒๐๔.๕/ว๑๗๖๒๗



กระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ถนนศรีอยุธยา ราชเทวี กทม. ๑๐๔๐๐

๑๗

สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง แจ่มตติคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาเกี่ยวกับฐานข้อมูลรายชื่อหน่วยงานต่างประเทศ เพื่อทำหน้าที่
หน่วยงานประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา

เรียน

ด้วยพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๖๒ มาตรา ๖๔ บัญญัติว่า การประเมินคุณภาพ
ภายนอกอาจประเมินโดยหน่วยงานต่างประเทศที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง หรืออาจประเมินโดยหน่วยงาน
ของรัฐ หน่วยงานภาคเอกชน หรือหน่วยงานในต่างประเทศที่คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาประกาศ
กำหนดก็ได้ สถาบันอุดมศึกษาอาจเสนอให้คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา ให้ความเห็นชอบให้หน่วยงาน
อื่นนอกจากที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งทำหน้าที่ประเมินคุณภาพภายนอกก็ได้

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอเรียนว่า
คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ได้พิจารณา
และมีมติให้เผยแพร่ฐานข้อมูลรายชื่อหน่วยงานต่างประเทศ เพื่อทำหน้าที่หน่วยงานประเมินคุณภาพภายนอก
ระดับอุดมศึกษา เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาใช้เป็นแหล่งข้อมูลในการพิจารณาเลือกหน่วยงานต่างประเทศที่ได้รับ
การยอมรับในระดับสากล เพื่อทำหน้าที่ประเมินคุณภาพภายนอก จำนวน ๓ ฐานข้อมูล ได้แก่

- ๑) International Network for Quality Assurance Agencies (INQAAHE)
- ๒) The European Quality Assurance Register for Higher Education (EQAR)
- ๓) Council for Higher Education Accreditation (CHEA)

ทั้งนี้ ยังไม่ถือว่ารายชื่อหน่วยงานในฐานข้อมูลดังกล่าวเป็นหน่วยงานประเมินคุณภาพภายนอก
ระดับอุดมศึกษาที่คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาให้ความเห็นชอบแล้ว อนึ่ง หน่วยงานที่จะเป็นหน่วยงาน
ประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษาได้ ต้องเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ประเมินคุณภาพระดับสถาบัน
มีกรอบแนวทางและผลการประเมินที่สะท้อนคุณภาพการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการอุดมศึกษา โดยต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา ก่อน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(ศาสตราจารย์ศุภชัย ปทุมนากุล)

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา **ของปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม**
กองยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ปฏิบัติราชการแทน
โทรศัพท์ ๐ ๒๐๓๙ ๕๖๒๗ **ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม**
โทรสาร ๐ ๒๐๓๙ ๕๖๖๕